

ยืนยันรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม  
 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ผู้ตรวจประเมินรุ่นใหม่ 2019"  
 ระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2562  
 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

ที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
1	นางสาวฐิติรัตน์ กลิ่นห้าวหาญ	นักวิชาการประมงปฏิบัติการ	กองวิจัยและพัฒนาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
2	นางสาวฐิตาพร แสงมะหะหมัด	นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)	กองวิจัยและพัฒนาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
3	นางสาวณัฐธยาน์ พรมอยู่	นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 1 (ฉะเชิงเทรา)
4	นางอสิยาภรณ์ ธนะพาที	เจ้าพนักงานประมง (พนักงานราชการ)	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 1 (ฉะเชิงเทรา)
5	นายภาณุวัฒน์ อุดทน	เจ้าพนักงานประมง (พนักงานราชการ)	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 2 (สมุทรสาคร)
6	นางจิรรัตน์ แก้วประจุ	นักวิชาการประมงชำนาญการ	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 3 (สุราษฎร์ธานี)
7	นางสาวสุวิมล บุญรักมี	นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 4 (กระบี่)
8	นางสาวปิยวรรณ แก้วใหญ่	เจ้าพนักงานประมง (พนักงานราชการ)	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 4 (กระบี่)
9	นางสาววนิดา สุเมธลักษณ์	นักวิชาการประมงปฏิบัติการ	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 5 (ภูเก็ต)
10	นายธิตินิช คุบุรณ์	นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 5 (ภูเก็ต)
11	นางกฤษณา อองอาจ	นักวิชาการประมงชำนาญการ	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 (สงขลา)
12	นายนันทพล สุขสำราญ	นักวิชาการประมงชำนาญการ	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจันทบุรี
13	นายอมรเทพ จินหมึก	เจ้าพนักงานประมง (พนักงานราชการ)	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระนอง
14	นายสมทบ เวชสัมฤทธิ์	เจ้าพนักงานประมง (พนักงานราชการ)	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง
15	นายธีรพงศ์ บรรเลง	นักวิชาการประมงปฏิบัติการ	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี
16	นางสัมพันธ์ ภิญโญ	เจ้าพนักงานประมง (พนักงานราชการ)	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์
17	นางสาวอิสราภรณ์ มะดีเยาะ	นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งนราธิวาส
18	นางสาววริศา นุ้ยโชน	เจ้าพนักงานประมง (พนักงานราชการ)	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
19	นายจักรพงศ์ แก้วเจริญ	เจ้าหน้าที่ประมง (พนักงานราชการ)	ศูนย์ปากพอง ฯ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
20	นางสาวนันทวรรณ บุตรโคษา	นักวิชาการประมงปฏิบัติการ	ศูนย์คังกระเบน ฯ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
21	นางสาววัลลภลักษณ์ ยาค่า	นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)	ศูนย์คังกระเบน ฯ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
22	นางสาวณัฐนีย์ ชุมแสงหิรัญ	นักวิชาการประมงปฏิบัติการ	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 1 (เชียงใหม่)
23	นางสาวทับทิม ชุ่มมะโน	นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 2 (เชียงใหม่)
24	นางสาวศรัณญา ยศเจริญ	เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 3 (พิจิตร)
25	นายภูษณะ ชัยฤชา	นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 6 (ขอนแก่น)
26	นายภรณ์ณัฏ วนิชาชีวะ	นักวิชาการประมงปฏิบัติการ	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 7 (ชลบุรี)
27	นางสาวพรชนก ห้อยยี่งู	นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)
28	นางสาวภัสสินดา ตีฆมูล	นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี
29	นายจิรวัฒน์ ขุนนุ้ย	นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล
30	นายโอฬาร กิ่งวัชรพงศ์	นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนราธิวาส
31	นายเกรียงไกร คำตะลบ	เจ้าหน้าที่ประมง (พนักงานราชการ)	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม
32	นางสาวเพชรพร แซ่ซิ่น	เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี
33	นางสาวนิตยา ไวนิพลี	นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)	สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดตราด
34	นางสาวศรัณญา ชันกำแพง	นักวิชาการประมงปฏิบัติการ	สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม
35	นายอุกฤษฏ์ ชูสุวรรณ	นักวิชาการประมงปฏิบัติการ	ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนล่าง (สตูล)
36	นายสิทธิชัย ปาญรัตน์	นักวิชาการประมงปฏิบัติการ	ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา
37	นายณัฐพงษ์ โพธิ์พันธ์	นักวิชาการประมงปฏิบัติการ	ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา
38	นางสาวนันทนา นิลยงค์	นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)	ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช
39	นางสาวยุพรัตน์ อินบำรุง	นักวิชาการประมงปฏิบัติการ	ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำชายฝั่ง (ชลบุรี)
40	นายธนพงษ์ น้อยแสง	นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)	กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น